



สารมัธยมศึกษา เขต ๑๓

SECONDARY EDUCATION NEWSLETTER

“สำนักงานมาตรฐาน บริการดี มีความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ”

Tel. 075-213752 E-mail : matthayom13@gmail.com <http://www.matthayom13.go.th>

ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ตรวจราชการ



เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจที่ ๗ และคณะเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๒ ณ จังหวัดตรัง โดยได้รับฟังผลการสรุปการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของหน่วยตรวจรับการตรวจในจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม กคน.จังหวัดตรัง พร้อมฝากนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายสังกร รักษูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นางยุพา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร และคณะครูให้การต้อนรับ

ทักษะชีวิต



เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสังกร รักษูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดการอบรมครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยเชิญวิทยากรจากมูลนิธิ ไรท์ ทู เพล ประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ดูเอกสารโบราณ



นายคังกร รักษ์ฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมาย นายปฐุม ภาโสภาส รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธี
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณแลรักษาเอกสารโบราณ จัดโดยหอสมุด
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง โดย
มีครูและนักเรียนในระดับชั้น ม.๖ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเอกชน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรง

โรงเรียนสุจริต



นายคังกร รักษ์ฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมาย ดร.กรรณพล พราหมณาภัย รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑ -
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมินจำนวน ๕ โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนสวัสดิ์รัตนารมูข โรงเรียนนวิชัยรามฤ
จังหวัดตรัง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ และ โรงเรียนปลายพระยาริชาตาคม

ภาพปก : นาทนพตศักดิ์ ไทกรวม
 : นางสาววงษา ไทกรเทพ
ภาพ : นางสาวณิธิชญ นิลไพฑัษ
ผู้รายงาน : นายประสัทธ ใจจิต
ที่ปรึกษา : นายฉวีกร กักชูชื่น ผอ. สพม.13

